


 
 

(โปรดพลิก) 

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชดุท่ี ๒๕ ปีท่ี ๓ 
ครั้งท่ี ๑๙ (สมัยสามัญประจําปีครั้งท่ีหนึ่ง)  

วันพฤหัสบดท่ีี ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
_____________________ 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 -   การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ 

(๑) กระทู้ถาม            
 ๑.๑  กระทู้ถามสดด้วยวาจา      (ถ้ามี) 
 ๑.๒  กระทู้ถามท่ัวไป 
 ๑.๒.๑ กระทู้ถามท่ี ๓๕๒ เรื่อง การเพ่ิมอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ที่ทํางานด้านการอนุรกัษ์

ทรัพยากรป่าไม้ 
 (นายนริศ  ขํานุรักษ์ เป็นผู้ต้ังกระทู้ถาม) 
 ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 (เล่ือนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๑๐  

(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

 ๑.๒.๒ กระทู้ถามท่ี ๓๕๖ เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนจากโครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ 
ใต้รางระบายนํ้าริมถนนราษฎร์ยินดี หรอืถนน ๓๐ เมตร อําเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

 (นายศาสตรา  ศรีปาน เป็นผู้ต้ังกระทู้ถาม) 
  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ๑.๒.๓ กระทู้ถามท่ี ๓๕๗ เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการยกเลิก 

จัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในประเด็นเรื่องกังหันลม 
 (นายสัมฤทธิ ์ แทนทรัพย ์เป็นผู้ต้ังกระทู้ถาม) 
 ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ๑.๒.๔ กระทู้ถามท่ี ๓๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดต้ังวทิยาลัยอาชีวศึกษา 

ระดับอําเภอ (อําเภอกุสุมาลย์ และอําเภอโพนนาแก้ว) จังหวัดสกลนคร 
 (นายนิยม  เวชกามา เป็นผู้ต้ังกระทู้ถาม) 
 ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
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 ๑.๓   กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
  ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๔ เรื่อง การทบทวนรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนด 

ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 (นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ เป็นผู้ต้ังกระทู้ถาม) 
 ถาม  นายกรฐัมนตรี 
 ๑.๓.๒  กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๕ เรื่อง การแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนถนน 

บริเวณส่ีแยกทางเข้าเมืองยะลา 
 (นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ เป็นผู้ต้ังกระทู้ถาม) 
 ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 ๑.๓.๓  กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๖ เรื่อง ความคืบหน้าโครงการซ่อมปรับปรุง 

ฝายนํ้าล้นบ้านโฮ่งหลวง หมู่ที่ ๒ ตําบลบ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน 
 (นายรังสรรค ์ มณีรัตน์ เป็นผู้ต้ังกระทู้ถาม) 
 ถาม  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ๑.๓.๔  กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๗ เรื่อง การแก้ปัญหาโครงการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู 

แหล่งน้ําลําห้วยแดง บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๙ ตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุสุมาลย์ 
จังหวัดสกลนคร 

 (นายนิยม  เวชกามา เป็นผู้ต้ังกระทู้ถาม) 
 ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ๑.๓.๕  กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๘ เรื่อง การเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 

ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของวัดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเก็บภาษีพระที่มีรายได้ 
 (นายนิยม  เวชกามา เป็นผู้ต้ังกระทู้ถาม) 
 ถาม  นายกรฐัมนตรี 
 ๑.๓.๖  กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๑ เรื่อง ความเหล่ือมลํ้าของค่าเหรียญรางวัล 

และสวัสดิการของนักกีฬาคนพิการ 
 (นายปริญญา ช่วยเกตุ  ครีีรัตน์ เป็นผู้ต้ังกระทู้ถาม) 
 ถาม  นายกรฐัมนตรี 

เรื่องท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน 
 ๑. ญัตติด่วน เรือ่ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวสิามัญเพ่ือพิจารณา

ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกาํหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  (นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ เป็นผู้เสนอ) 
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 (โปรดพลิก)

 ๒. ญัตติด่วน เรือ่ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวสิามัญเพ่ือพิจารณา
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกาํหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  (นายณัฐวฒุิ  ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ) 
 ๓. ญัตติด่วน เรือ่ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวสิามัญเพ่ือติดตาม 

ตรวจสอบ และศึกษาพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๔. ญัตติด่วน เรือ่ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา

ติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกาํหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  (นายจักรพันธ์  พรนิมิตร เป็นผู้เสนอ) 
 ๕. ญัตติด่วน เรือ่ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวสิามัญเพ่ือติดตาม

ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกูเ้งินตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  (นายพิธา  ล้ิมเจรญิรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
  (เรื่องลําดับท่ี ๑ - ๕ พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ 

ครั้งท่ี ๑๕ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

(๒) เรื่องท่ีประธานจะแจง้ต่อท่ีประชมุ 
 ๒.๑ รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา 
 (๑) ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว  

จํานวน ๓ ฉบับ 
 (๑.๑) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (๑.๒) ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 (๑.๓) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 (๒) รับทราบการพิจารณารายงาน จํานวน ๒ เรื่อง 
 (๒.๑) รายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปี ๒๕๖๓ และ 

รายงานสรุปผลการดําเนนิการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจําปี ๒๕๖๓ 
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 (๒.๒) รายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม
มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม - 
ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 ๒.๒ รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการ 
การชําระหนีก้องทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณา
ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชําระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา 
(รายงานผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคส่ี)  

 ๒.๓ รับทราบรายงานประจําปี ๒๕๖๓ ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ๒.๔ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒.๕ รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจําปี ๒๕๖๓ 
 ๒.๖ รับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  

ปี ๒๕๖๓ 
 ๒.๗ รับทราบรายงานประจําปี ๒๕๖๓ ของกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 ๒.๘ รับทราบรายงานประจําปี ๒๕๖๒ ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
 ๒.๙ รับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๒.๑๐ รับทราบรายงานผลการเตรียมความพรอ้มในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ 

แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๒.๑๑ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม -  
ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 ๒.๑๒ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสํานักงานศาลยุติธรรม  
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 ๒.๑๓ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๒.๑๔ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัย 
ในการใช้รถใช้ถนน สําหรับปีส้ินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 ๒.๑๕ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจําปี ๒๕๖๓ และรายงานการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ 
กสทช. ประจําปี ๒๕๖๓ 
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 ๒.๑๖ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๖๓/๒๕๖๔ 
  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๓ - ๒.๑๖ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  
เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 ๒.๑๗ รับทราบรายงานประจําปี ๒๕๖๓ ของสํานกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๖  
(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)  

 ๒.๑๘ รับทราบรายงานประจําปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญติัการผังเมือง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 ๒.๑๙ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๒.๒๐ รับทราบรายงานการเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๑๘ - ๒.๒๐ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๘ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

 ๒.๒๑ รบัทราบรายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการ 
กํากับกิจการพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

 ๒.๒๒ รับทราบรายงานประจําปี ๒๕๖๓ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
 ๒.๒๓ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม -  
มีนาคม ๒๕๖๔)  

 ๒.๒๔ รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๘๙-๙๗/๒๕๖๔ 
 ๒.๒๕ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๖๓ ขององค์การกระจายเสียงและ 

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
 ๒.๒๖ รับทราบรายงานประจําปี ๒๕๖๓ ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๒๑ - ๒.๒๖ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
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(๓) รับรองรายงานการประชุม  
 - รับรองรายงานการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) 
  ครั้งท่ี ๕ วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  ครั้งท่ี ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
  ครั้งท่ี ๗ วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  ครั้งท่ี ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๑๕  

(สมัยสามัญประจําปีครั้งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้     
 ๔.๑ รายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและหามาตรการแก้ไขปัญหาการบํารงุรักษาท่ีดิน  
การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนท่ัวไปใช้สอยร่วมกนัในพ้ืนที่ส่วนบุคคล 
และพ้ืนที่เอกชนทั่วประเทศ 

  ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๔.๒ รายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนน 

ทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาเสร็จแล้ว 

  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑ – ๔.๒ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)  
วนัพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔)  

 ๔.๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย 
  ซ่ึงคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว  

(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที ่๑๖  
(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔) 

 ๔.๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการให้บรกิารประชาชน 
ด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชนจากภาครฐั และการบริหาร 
ราชการส่วนภูมิภาค 

  ซ่ึงคณะกรรมาธิการการปกครองพิจารณาเสร็จแล้ว  
 ๔.๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ราคาหนังสัตว์โค กระบือตกตํ่า 
  ซ่ึงคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว  
 ๔.๖ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

จากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  ซ่ึงคณะกรรมาธิการการทีดิ่น ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว  
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 (โปรดพลิก)

 ๔.๗ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างกฎหมายเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ซ่ึงคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การส่ือสารมวลชน และการมีส่วนรว่ม 

ของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว  
 ๔.๘ รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ําทั้งระบบ 

ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาเสร็จแล้ว 
  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๔ - ๔.๘ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  
เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 ๔.๙ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติพิจารณาศกึษาแนวทางในการวางแผน 
การผลิตบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 

  ซ่ึงคณะกรรมาธิการการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว 
  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๖  

(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)  

 ๔.๑๐ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียน 
ในหนังสือบริคณห์สนธิ 

  ซ่ึงคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๔.๑๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคใต้ 
ซ่ึงคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาเสร็จแล้ว 

  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑๐ - ๔.๑๑ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

 ๔.๑๒ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝ่ังทะเลไทยอย่างยั่งยนื 
ซ่ึงคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
พิจารณาเสรจ็แล้ว 
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เรื่องด่วน 
 ๑. ญัตติด่วน เรือ่ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ               

เพ่ือศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่องการกําหนดเส้นทางเสด็จ และการถวายความปลอดภยั 
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

  (พลตํารวจตรี สุพิศาล  ภกัดีนฤนาถ และนางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยธุยา  
เป็นผู้เสนอ) 

  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที ่๓                               
(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

 ๒. ญัตติด่วน เรือ่ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณาศึกษา
และสอบหาข้อเท็จจริงในการสลายการชุมนุม ยุทธภัณฑ์และข้ันตอนสลายการชุมนุม
เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล ซ่ึงการชมุนุมโดยสงบ สันติ และปราศจาก
อาวุธ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ  

  (นายชลนา่น  ศรีแกว้ เป็นผู้เสนอ) 
  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที ่๑๐  

(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 ๓. ญัตติด่วน เรือ่ง ให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิฉัย 
ปัญหาเกี่ยวกบัหน้าท่ีและอํานาจของสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๑๐ (๒) ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๘ 

  (นายไพบูลย์  นิติตะวัน เป็นผู้เสนอ) 
  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๔  

(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

(๕) เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
 ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศกึษาปัญหาความเดือดร้อน 

ของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น  
เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

  (นายกรณ์  จาติกวณิช และนางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเพ่ือจําหน่ายใบยาสูบ 
และเพ่ือการนําไปสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน 

  (นายนิยม  เวชกามา เป็นผู้เสนอ) 



- ๙ - 
 

 (โปรดพลิก)

   ๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา               
ปัญหาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ
และอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย 

  (นางสาวณธภีัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา               

แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมยาเส้น 

  (นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ) 
  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๔ พิจารณาต่อจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)  
เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔) 

 ๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาคดีเงินทอนวัด เพ่ือขอความเป็นธรรม
ให้แก่พุทธศาสนิกชน 

   (นายนิยม  เวชกามา และนายวิสาร  เตชะธีราวฒัน์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖ ญัตติ เรือ่ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธกิารวิสามญัเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้

ในการจัดทําโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)  
สายเพชรบุรี - สุไหงโก-ลก 

  (นายธรีภัทร  พริ้งศุลกะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

เรื่องระบบการจัดจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อย 
  (นายเลิศศักด์ิ  พัฒนชัยกลุ และนายกิตติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๘ ญัตติ เรือ่ง ขอให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมทางทะเล

อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
  (นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

ผลกระทบและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขนส่งและจัดเก็บสินค้าของท่าเรือ 
  (นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การบริหารจัดการมูลสุกรและนํ้าเสียจากฟาร์มสุกร 

  (นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสุรา สุราพ้ืนบ้าน และคราฟท์เบียร ์
  (นายเท่าพิภพ  ล้ิมจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  



- ๑๐ - 
 

 ๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหา 
แม่น้ําเจ้าพระยาเน่าเสีย  

  (นางสาวภาดาท์  วรกานนท์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด 
  (นางนาที  รชักิจประการ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณาศึกษา 

การโอนท่าอากาศยานกระบ่ีไปสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT) 
เพ่ือยกระดับให้มีความกา้วหน้าและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 
 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕ - ๕.๑๔ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๑ ครัง้ที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพุธท่ี ๔ กนัยายน ๒๕๖๒) 

 ๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาหาบเร่ แผงลอย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  (นายจิรวัฒน ์ อรัณยกานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที ่๒๓  

(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒) 

 ๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การจัดต้ังเมืองหลวงแห่งที่ ๒ ของประเทศไทย 

  (นายณัฐวฒุิ  ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคมไทย 
  (นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวน

รายละเอียดของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  (นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

และศึกษาสัญญาการขุดเจาะน้ํามันและก๊าซในประเทศไทย 
  (นายซูการ์โน  มะทา กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าโอทอป 
  (นางสาวสกุณา  สาระนันท์ เป็นผู้เสนอ) 



- ๑๑ - 
 

 (โปรดพลิก)

 ๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
หาแนวทางการส่งเสริมการอ่านในประเทศไทย 

  (นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 
  (นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ) 

 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๖ - ๕.๒๒ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๑ ครัง้ที่ ๑ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)  
วันพุธท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 ๕.๒๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลชีวมาตรส่วนบุคคล 

  (นายพิสิฐ  ล้ีอาธรรม เป็นผู้เสนอ) 
 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที ่๓  

(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 ๕.๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ความเป็นไปได้ในการจัดต้ังกระทรวงศาสนา 

  (นายสุรทิน  พิจารณ์ เป็นผู้เสนอ) 
 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที ่๕  

(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 ๕.๒๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex)  
เพ่ือหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้าประเทศ 

  (พลตรี ทรงกลด  ทิพย์รัตน์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการตํารวจ 
  (พลตํารวจเอก ยงยุทธ  เทพจํานงค์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๒๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา

และการพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศ 
  (นายนริศ  ขํานุรักษ์ เป็นผู้เสนอ) 



- ๑๒ - 
 

 ๕.๒๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบจากการกระทําความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ 

  (นายวรีะกร  คําประกอบ เป็นผู้เสนอ) 
 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๕ - ๕.๒๘ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๑ ครัง้ที่ ๘ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)  
วันพุธท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

 ๕.๒๙ ญตัติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการเปล่ียนผ่านจากเกษตรเคมี 
เป็นเกษตรอินทรีย ์

  (นายปดิพัทธ์  สันติภาดา เป็นผู้เสนอ) 
 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที ่๑๐  

(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ๕.๓๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
รายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชยั - เชียงราย - เชียงของ  
และการวางแผนงานเพ่ือทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 

  (นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๓๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

เส้นทางรถไฟจากจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีไปยังจังหวัดพังงา  
  (นายธรีภัทร  พริ้งศุลกะ เป็นผู้เสนอ) 

 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๐ – ๕.๓๑ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๑ ครัง้ที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)  
วันพุธท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

 ๕.๓๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาทบทวนพระราชบัญญัติป้องกันการทารณุกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

  (นายคมเดช  ไชยศิวามงคล เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๓๓ ญตัติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นอันเกิดจากลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชน 
สถานท่ีท่องเท่ียวและพ้ืนที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 

  (นายพิสิฐ  ล้ีอาธรรม และนางสาวพิมพ์รพี  พันธุว์ชิาติกุล เป็นผู้เสนอ) 
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 (โปรดพลิก)

 ๕.๓๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญศกึษาพิจารณา 
แก้ไขกฎกระทรวง การอนญุาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๕ 
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง ของ พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  
เพ่ือเปิดเสรีสุรากล่ัน - สุราแช่ (เบียร์) 

  (นายมงคลกติต์ิ  สุขสินธารานนท์ เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๓๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการเยียวยา การหาวิธีการทดแทน การปรบัเปล่ียน และขับเคล่ือนการเกษตร
ที่ใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์เพ่ือระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยนื 

  (นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๓๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ผลกระทบเพ่ือชะลอหรือยกเลิกการเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 
และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  (นายกฤษฎา  ตันเทอดทิตย์ เป็นผู้เสนอ)  
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๒ – ๕.๓๖ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๑ ครัง้ที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)  
วันพุธท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๓๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบโครงข่ายในการเก็บข้อมูล
ออนไลน์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  (นายธรีัจชัย  พันธุมาศ กบัคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๓๘ ญัตติ เรือ่ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธกิารวิสามญัศกึษาการสร้างมาตรฐาน

เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ 
  (นายนิติพล  ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๓๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

หามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตฉ้อโกงในสหกรณ์ต่าง ๆ 
  (นายณัฐวฒุิ  ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ) 

 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๗ – ๕.๓๙ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๑ ครัง้ที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)  
วันพุธท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๔๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสุราขาว ไวน์ผลไม้ และยาดอง 

  (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)  
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 ๕.๔๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การควบคุมการใช้และการครอบครองยานพาหนะเพ่ือแก้ปัญหาการจราจร 
และลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 

  (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๔๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การควบคุมและจัดระเบียบบ่อนการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทย 
 (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน  ศรกี่อเกื้อ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๔๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ความเป็นไปได้ในการริเริ่มโครงการแกม้ลิงในอ่าวไทย 
 (นายพิสิฐ  ล้ีอาธรรม และนางสาวรังสิมา  รอดรัศมี เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๔๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การปรับปรุงเปล่ียนโครงสร้างการบรหิารราชการกระทรวงใหม่ 
  (ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม และนายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 

 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๐ – ๕.๔๔ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๑ ครัง้ที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)  
วันพุธท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๔๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ให้สร้างเข่ือนมิตรภาพลําน้ําโขงท่ีอําเภอปากชม จังหวัดเลย และเข่ือนบ้านกุ่ม  
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

  (นายสมศักด์ิ  คุณเงิน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๔๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การสร้างสะพานเกาะสมุยถึงอําเภอขนอมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้  
(The new Thailand Southern Economic)  

  (รองศาสตราจารย์รงค ์ บุญสวยขวัญ และนายสายณัห์  ยุติธรรม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๔๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วมด้วยการสร้างแก้มลิงในทุกหมู่บ้าน 
และการทําธนาคารนํ้าใต้ดิน 

 (นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๔๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แก้ไขปรับปรุงระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการเรีย่ไร 
 (นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ) 



- ๑๕ - 
 

 (โปรดพลิก)

 ๕.๔๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติให้พลตํารวจเอก เสรีพิศุทธ์  เตมียเวส 
พ้นจากการเป็นกรรมาธกิาร ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๐๘ (๕) 

  (นายไพบูลย์  นิติตะวัน เป็นผู้เสนอ) 
 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๕ – ๕.๔๙ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๑ ครัง้ที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)  
วันพุธท่ี ๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๓) 

 ๕.๕๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือสืบสวน 
กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกดบัตรลงคะแนนแทนกันในการลงมติ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  (นายธรีัจชัย  พันธุมาศ กบัคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๕๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา

กระบวนการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมนีา เป็นผู้เสนอ) 

 (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕๐ – ๕.๕๑ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๑ ครัง้ที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)  
วันพุธท่ี ๑๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓) 

 ๕.๕๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
และเสนอแนวทางกระบวนการสร้างสันติภาพกับปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  (นายกมลศักด์ิ  ลีวาเมาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๕๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา 

และติดตามกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (นางสาวพรรณิการ ์ วานิช เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๕๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการจัดหาพ้ืนที่สร้างเข่ือนแม่น้ําโขงเพ่ือแก้ไขปัญหานํ้าท่วม น้ําแล้ง  
และส่งเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ 
(นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๕๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การนําเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) มาใช้ เพ่ือลดปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM ๒.๕ ภายในระยะเวลา ๑ ปี 

 (นายอัครเดช  วงษ์พิทกัษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ) 
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 ๕.๕๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การพัฒนาฟ้ืนฟู และการบริหารจัดการที่ทํากนิและสาธารณูปโภคบริเวณรอบหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร 

 (นายนิยม  เวชกามา เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๕๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ หนี้นอกระบบ 
 (รองศาสตราจารย์รงค ์ บุญสวยขวัญ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๕๘ ญตัติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

มาตรการควบคุมการนําเข้าและผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ 
 (นายชัยวุฒ ิ ธนาคมานุสรณ์ และนายมณเฑียร  สงฆ์ประชา เป็นผู้เสนอ) 

(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕๒ – ๕.๕๘ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๑ ครัง้ที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)  
วันพุธท่ี ๑๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๓) 

 ๕.๕๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญศกึษา 
การสรา้งสนามบินสมุยแห่งที่ ๒ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกจิการท่องเท่ียวเกาะสมยุโดยเร่งด่วน 

  (นายระวี  มาศฉมาดล เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาสภาพปัญหา

ของกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญศกึษาสถานท่ีก่อสร้าง  

ศูนย์ราชการแห่งใหม่ 
  (นายเทพไท  เสนพงศ์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศกึษา 

การส่งเสริมและพัฒนาจากการทําการเกษตรเคมีไปสู่การทําการเกษตรอินทรีย ์
อย่างเป็นระบบครบวงจรด้วยความยั่งยืน 

  (นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศกึษา 

การส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงโคเน้ือคุณภาพสูงเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ 
และเพ่ือการส่งออกอย่างเป็นระบบครบวงจร 

  (นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การแก้ไขการจราจรติดขัดบนทางด่วน และการสร้างทางด่วนช้ันที่ ๒ (Double deck) 
  (นายระวี  มาศฉมาดล เป็นผู้เสนอ) 



- ๑๗ - 
 

 (โปรดพลิก)

 ๕.๖๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
และหามาตรการแก้ไขปัญหาอัตราการว่างงานของแรงงานไทยและการปิดกิจการ 
ของนายจ้าง 

  (นายสุเทพ  อู่อ้น เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษา 

และตรวจสอบติดตามการปฏิรูปกองทัพ 
  (นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ยกฐานะสํานกัสงฆ์เป็นวัดอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั่วประเทศ 
  (นายประกอบ  รัตนพันธ์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๖๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศกึษา 

และหามาตรการควบคุมการครอบครองอาวุธปืน 
 (นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๖๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ 
  (นายระวี  มาศฉมาดล เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๗๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

หาแนวทางแก้ไขสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ 
  (นายพิสิฐ  ล้ีอาธรรม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๗๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา

และแนวทางให้มีระบบคุ้มครองหลักประกันทางสังคมจากการทํางานของแรงงาน 
นอกระบบ 

  (นายพิสิฐ  ล้ีอาธรรม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๗๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

หาแนวทางการพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีภาคเกษตรกรรมจากการเกษตรเคม ี
เป็นเกษตรอินทรีย ์

  (นางผ่องศรี  แซ่จึง เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๗๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแนวทาง 

การแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือการประชมุ 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

  (นายพิจารณ์  เชาวพัฒนวงศ์ และนายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ เป็นผู้เสนอ) 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕๙ – ๕.๗๓ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) 
เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มถุินายน ๒๕๖๓) 



- ๑๘ - 
 

 ๕.๗๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพ่ิมค่าป่วยการและสวัสดิการ 
ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 

  (นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ และนายภราดร  ปริศนานันทกุล เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๗๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

และหาแนวทางให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กเล็กอายุ ๐ - ๖ ปี 
แบบถ้วนหน้า 

  (นายณัฐวฒุิ  บัวประทุม เป็นผู้เสนอ) 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗๔ – ๕.๗๕ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๗ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) 
เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๔ มถุินายน ๒๕๖๓) 

 ๕.๗๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแชรลู์กโซ่ และปัญหาหน้ีนอกระบบ 

  (นายนริศ  ขํานุรักษ์ และนายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ) 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที ่๑๐  
(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๗๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการปฏิรูประบบราชการ 

  (นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๗๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  (นายธีรัจชยั  พันธุมาศ เป็นผู้เสนอ) 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗๗ – ๕.๗๘ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) 
เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๗๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาแชรลู์กโซ่ และปัญหาหน้ีนอกระบบ 

  (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที ่๑๔  
(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
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 (โปรดพลิก)

 ๕.๘๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคเหนือ (NEC) เพ่ือเป็นแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเท่ียวเข้าประเทศ 

  (นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๘๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ให้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกาํนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมคัรป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บ้าน (ชรบ.) 

  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๘๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสินค้า OTOP 
  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนางเทียบจุฑา  ขาวขํา เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๘๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
  (นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ และนางเทียบจุฑา  ขาวขํา เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๘๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

กระบวนการออกกฎหมายกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 

  (นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ เป็นผู้เสนอ) 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๘๐ – ๕.๘๔ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพุธท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๘๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษา 
เรื่องการส่งเสริมการปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเล้ียงแพะเพ่ือการส่งออก 
เพ่ือทดแทนรายได้ของเกษตรกรท่ีปลูกยางพาราและปาล์มน้ํามันที่มีราคาตกตํ่า 
(นายสาคร  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๘๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
และหาแนวทางให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๐ – ๖ ปี 
(นายสฤษดิ์  บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๘๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
ศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง ในสหกรณ์อย่างเป็นระบบ 

  (นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ เป็นผู้เสนอ) 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๘๕ – ๕.๘๗ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพุธท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 



- ๒๐ - 
 

 ๕.๘๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับเกษตรอินทรียใ์ห้มคีุณภาพเพ่ิมข้ึน 
(นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๘๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการก่อสร้างทา่เรือสําราญ 
ขนาดใหญ่เพ่ือการท่องเท่ียวในพื้นที่ชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
(นายสาคร  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๙๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
จากการท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ 
(นายสาคร  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 

  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๘๘ - ๕.๙๐ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๙๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
อย่างบูรณาการและเป็นระบบ 
(นายทวริัฐ  รัตนเศรษฐ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๙๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการหามาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
(นายอิสสระ  สมชัย เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๙๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการแพร่ระบาด 
ของตู้เกมพนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน) เพ่ือป้องกันแหล่งอบายมุขของชุมชน 
(นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๙๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการปฏิรูปองคก์รตํารวจ 
และองค์กรอัยการ เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤติศรัทธาของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
(นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ) 

  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๙๑ - ๕.๙๔ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๙๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เพ่ือจัดต้ัง 
เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคเหนือตอนล่าง ๑ 
(นายเกษมสันต์  มีทิพย์ เป็นผู้เสนอ) 



- ๒๑ - 
 

 (โปรดพลิก)

 ๕.๙๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา  
ศึกษาการจัดต้ังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(นางพรรณสิริ  กุลนาถศิร ิเป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๙๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ทําเข่ือนป้องกันกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไม่ให้น้ําท่วมหรอืน้ําขัง 
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
(นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๙๕ - ๕.๙๗ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพุธท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 ๕.๙๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศกึษา 
แนวทางการดําเนินการกอ่สร้างเข่ือนเพ่ือแกไ้ขและป้องกันปัญหาน้ําท่วม 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างยั่งยืน 
(นายนพดล  แก้วสุพัฒน์ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๙๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การจัดเก็บรายได้จากธุรกิจกาสิโนและการพนันรปูแบบต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหา 
หนี้สินของประชาชน 
(นายนพดล  แก้วสุพัฒน์ เป็นผู้เสนอ) 

  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๙๘ - ๕.๙๙ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพุธท่ี ๒ กนัยายน ๒๕๖๓) 

 ๕.๑๐๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
๕ จังหวัด ภาคเหนือตอนล่างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(นายนิยม  ชา่งพินิจ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๐๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการก่อสร้างทา่เรือสําราญ  
(เรือยอร์ช เรอืครูซส์) เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เพ่ือการท่องเท่ียวในพ้ืนที ่
ชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
(นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)  

 ๕.๑๐๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
การหาวธิีการทดแทน การปรับเปล่ียนและขับเคล่ือนการเกษตรที่ใช้สารเคม ี
ไปสู่เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยนื 
(นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักด์ิ  บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) 



- ๒๒ - 
 

 ๕.๑๐๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน) อย่างครบวงจร 
(นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๐๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการเตรียมความพร้อมกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
(นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๐๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณา 
ส่งเสริมและพัฒนาการเล้ียงโคเน้ือคุณภาพสูงภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก  
โดยการต้ังกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อแปลงใหญ่ 
(นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักด์ิ  บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๐๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑  
(นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธุ์ เป็นผู้เสนอ) 

  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๐๐ - ๕.๑๐๖ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

 ๕.๑๐๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา   
แนวทางและมาตรการชว่ยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรอืผู้ให้บริการที่พักอาศัย                
แก่นักท่องเท่ียวท่ีมิได้อยู่ในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗                  
ในช่วงวิกฤตการณ์แพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และการกาํหนด
มาตรการเพ่ือกํากับดูแลธุรกิจดังกล่าวอย่างยั่งยืน 
(นายพิสิฐ  ล้ีอาธรรม เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๐๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การจัดต้ังกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง ๑ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ 
(นายภาคภูม ิ บูลย์ประมุข เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๐๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตสินค้าโอทอป (OTOP) 
(นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปัญญา เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การปรับเพ่ิมเงินนิตยภัต (เงินเดือนประจําตําแหน่งพระ) แก่พระภิกษุสงฆ์ 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
(นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกติติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ เป็นผู้เสนอ) 
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 (โปรดพลิก)

 ๕.๑๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบจากการกระทําความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่และหน้ีนอกระบบ 
(นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกติติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การพัฒนาปรับปรุงศักยภาพอุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ 
(นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกติติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการตํารวจและเพ่ิมสวัสดิการให้แก่
ข้าราชการตํารวจ 
(นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกติติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
รายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ พัฒนาและปรับปรงุด้านสถานีรถไฟโดยสาร
ให้เป็นระบบ 
(นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกติติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การดําเนินการยกฐานะสํานักสงฆ์ให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ 
(นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกติติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การสร้างเข่ือนกั้นแม่น้ําโขงป้องกันน้ําท่วม น้ําแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกติติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ต้ังแต่จังหวัดสงขลากับอีก ๗ จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งพัฒนาทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
(นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกติติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
หลักเกณฑ์การเพ่ิมค่าป่วยการให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
(นายสฤษดิ์  บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
การพนันออนไลน์เพ่ือป้องกันปัญหาหน้ีสินของประชาชนและอาชญากรรมในสังคม 
(นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ) 



- ๒๔ - 
 

 ๕.๑๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพ่ิมค่าป่วยการ 
และสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานป้องกัน
ควบคุมโรคโควิด-19 
(นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ) 

  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๐๗ - ๕.๑๒๐ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๑ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)  
วันพุธท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

 ๕.๑๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา                    
แนวทางการจัดสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานประชาชนถ้วนหน้าในประเทศไทย 
(นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสด์ิ เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา                    
การจัดสวัสดิการสําหรับผู้หญิงเพ่ือเป็นการป้องกัน บําบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกายและจิตใจอันเกิดจากโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก 
(นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์ เป็นผู้เสนอ) 

  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๒๑ - ๕.๑๒๒ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๕ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)  
วันพุธท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

 ๕.๑๒๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา                    
แนวทางแก้ไขปัญหาการขยายพันธุ์ของลิงและการบุกรุกทําลายทรัพย์สิน                          
สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
(นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักด์ิ  บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา                    
เร่งรัดการดําเนินการเปิดการเจรจาการค้าเสรี (FTA) ไทย – สหภาพยุโรป  
(นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักด์ิ  บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) 

 ๕.๑๒๕ ญตัติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา                    
ควบคุมและจัดระเบียบภาพยนตร์และของเล่นผู้ใหญ่  
(นายเท่าพิภพ  ล้ิมจิตรกร เป็นผู้เสนอ) 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๒๓ - ๕.๑๒๕ ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๗ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)  
วันพุธท่ี ๒ ธนัวาคม ๒๕๖๓) 



- ๒๕ - 
 

 (โปรดพลิก)

   ๕.๑๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาการต้ังสํานักสงฆ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ 

   (นายนิยม  เวชกามา เป็นผู้เสนอ) 
  ๕.๑๒๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

ผลกระทบเม่ือพระภิกษุหรือนักบวชในพระพุทธศาสนาถูกกล่าวหาคดีอาญา 
จนถูกบังคับให้สึก (สละสมณเพศ) 

   (นายนิยม  เวชกามา และนายขจิตร  ชัยนิคม เป็นผู้เสนอ) 
  ๕.๑๒๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก หรือ PM ๒.๕ อย่างเร่งด่วน  
   (นางสาวภาดาท์  วรกานนท์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๒๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ และหน้ีนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
  (นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๓๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งต้ังคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา 

มาตรการทางกฎหมายเพ่ือบรรเทา แกไ้ขผลกระทบอันเน่ืองมาจากการท่ี     
                        ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) พ้นสถานะจากรัฐวิสาหกิจ 

  (นายพิสิฐ  ล้ีอาธรรม เป็นผู้เสนอ) 
  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๒๖ - ๕.๑๓๐ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔) 

 ๕.๑๓๑  ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาการติดเชื้อ 
  โรคโควิด – ๑๙ ระลอกใหม่ จากบ่อนการพนันในจงัหวัดระยอง ภาคตะวันออก  
  แพร่ระบาดไปทั่วทุกภาคของประเทศ 

  (นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๓๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

  โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในรายย่อย 
  เพ่ือใช้ในการเกษตร กสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์ 

  (นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช และนางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๓๓  ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรนิเวศและวัฒนธรรมที่ยั่งยืนบนพ้ืนที่สูง 
  (นายมานพ  คีรีภวูดล เป็นผู้เสนอ)  



- ๒๖ - 
 

 ๕.๑๓๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
  การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสุรา สุราพ้ืนบ้าน คราฟเบียร์ สุราแช่ และไวน์  
  (นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ)  
  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๓๑ - ๕.๑๓๔ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)  
วนัพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 

 ๕.๑๓๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรทางทะเลและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

  (นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๑๓๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา 

การจัดต้ังกระทรวงทรัพยากรน้ํา 
  (นายอุบลศกัด์ิ  บัวหลวงงาม กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๓๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

การเพ่ิมพ้ืนทีสี่เขียวให้กับพ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ เป็นผู้เสนอ) 
  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๓๕ - ๕.๑๓๗ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 

 ๕.๑๓๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การวางระบบระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายเพ่ือรองรับการสร้างบ้านนกอีแอ่น
ประเภทกินรงั 

  (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๓๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการปลดหน้ีสินชาวนา ชาวไร ่และเกษตรกร 
  (นายอุบลศักด์ิ  บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางเพ่ือให้เกษตรกร อายุ ๖๐ ปี ได้รับบํานาญ 
  (นายอุบลศักด์ิ  บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ปัญหานํ้าทะเลหนุน น้ําท่วมขัง และนํ้าเน่าเสียของกรุงเทพมหานครและ 
จังหวัดใกล้เคียง และปัญหาภัยแล้งของภาคอีสาน 

  (นายภูดิท  อินสุวรรณ์ เป็นผู้เสนอ) 



- ๒๗ - 
 

 (โปรดพลิก)

 ๕.๑๔๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  
เรื่อง การเชือ่มโยงการคมนาคมฝ่ังทะเลอ่าวไทยและอันดามันพร้อมป้องกันน้ําท่วม
กรุงเทพมหานคร 

  (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งต้ังคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศกึษา 

และหาแนวทางให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๐ - ๖ ปี 
ถ้วนหน้า 

  (นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมนีา และนางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการเชื่อมโยงการคมนาคมฝ่ังทะเลอ่าวไทยและฝ่ังทะเลอันดามัน  
เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และป้องกันปัญหานํ้าท่วมกรุงเทพมหานครและ 
จังหวัดใกล้เคียง 

  (นายพิเชษฐ  สถิรชวาล และนายพีระวทิย์  เรื่องลือดลภาค เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

หลักเกณฑ์การเพ่ิมจํานวนและสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) ให้เป็นปัจจุบันกับสถานการณ์ 

  (นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมนีา และนางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ในเรื่องของการก่อสร้างเมรุเผาศพของแต่ละวัดให้ได้มาตรฐาน มีจํานวนท่ีพอเพียง 
และราคาเป็นธรรม 

  (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

โครงสร้างระบบโลจิสติกส์ในบริเวณพ้ืนที่ ๖ จังหวัดชายฝ่ังอันดามันเพ่ือการฟ้ืนฟู 
และพัฒนาเศรษฐกิจ 

  (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง และนายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา

ผลกระทบจากธารน้าํแข็งหิมาลัยละลาย 
  (นางอนุรักษ์  บุญศล เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๔๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบ

การผลิต การใช้ และการพัฒนาคร ู
  (รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๕๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาวกิฤติ

ปัญหาอุดมศึกษาและปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
  (รองศาสตราจารย์สุรวาท  ทองบุ เป็นผู้เสนอ) 



- ๒๘ - 
 

 ๕.๑๕๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบ
งบประมาณและกระบวนการจัดสรรงบประมาณท่ีตอบโจทย์ปัญหาของประชาชน 

  (ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๕๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบ

และกลไกการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของ 
การใช้งบประมาณของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

  (ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๕๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบ

การจัดซ้ือจัดจ้างของกรมบัญชีกลางที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการ 
  (ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๕๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก 
  (ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๕๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การพัฒนาระบบและโครงสร้างการจัดการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ 
และนักเรียนชายขอบ 

  (ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๕๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหา 

อันเกิดจากการใช้กฎหมายโดยขาดนิติรัฐ นิติธรรม ธรรมาภิบาล หรือกระทําการ
นอกเหนืออํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการมาตรการทางปกครองและเจ้าหน้าที่ 
กรมประมง เพ่ือนิรโทษกรรม เพิกถอนคําส่ังทางปกครองและชดเชยเยยีวยา
ผู้ประกอบการและชาวประมงท่ีได้รับผลกระทบ 

  (นายศักดินัย  นุ่มหนู เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๕๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การบรรจุบุคลากร และ 
การเล่ือนระดับของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

  (นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๕๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
  (นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศกัด์ิ  บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๕๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร 
  (นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 



- ๒๙ - 
 

 (โปรดพลิก)

 ๕.๑๖๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสนับสนุน 
และพัฒนาการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับภาคการเกษตร 

  (นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักด์ิ  บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๖๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  

เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวทางนํ้า 
  (นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๖๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาส่งเสริม

การขายสินคา้ออนไลน์อย่างเป็นระบบ 
  (นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๖๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ 
  (นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๖๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา

ความรับผิดอันเกิดจากยานยนต์ขับเคล่ือนโดยอัตโนมัติ (AI) 
  (นายเท่าพิภพ  ล้ิมจิตรกร เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๖๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา

การจัดหาและจัดการน้ําเพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน 
  (ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๖๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา

และแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดหานํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคของเมืองใหญ่ 
  (ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ) 
  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๓๘ - ๕.๑๖๖ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  
เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มถุินายน ๒๕๖๔) 

 ๕.๑๖๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
การพัฒนาและการบริหารจัดการแม่น้าํโขงอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลกระทบ 
จากการสร้างเข่ือนในสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 

  (นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกติติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๖๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

แนวทางการจัดต้ังบํานาญประชาชนให้กับประชาชนเมื่ออายคุรบ ๖๐ ปี  
ที่ไม่มีหลักประกันในเรื่องของบํานาญภายหลังเกษียณอาย ุ

  (นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกติติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ เป็นผู้เสนอ) 



- ๓๐ - 
 

 ๕.๑๖๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาค่าตอบแทน
และสวัสดิการในการปฏิบัติงานให้กับประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 

  (นายจาตุรงค ์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกติติศักด์ิ  คณาสวัสด์ิ เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๗๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ปัญหาการบริหารจัดการนํ้าและนํ้าเน่าเสียในแม่น้าํเจ้าพระยา 
  (นายณัฐวฒุิ  บัวประทุม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๗๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายฝ่ังอ่าวไทยตอนบนอย่างยั่งยืน 
  (นายณัฐวฒุิ  บัวประทุม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๗๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

และติดตามกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (นายณัฐวฒุิ  บัวประทุม เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๗๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

และติดตามการขับเคล่ือนนโยบายรองรับสังคมสูงวัย 
  (นายณัฐวฒุิ  บัวประทุม เป็นผู้เสนอ) 
  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๖๗ - ๕.๑๗๓ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๘ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

 ๕.๑๗๔ ญตัติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการให้ครูโรงเรยีนเอกชนได้เลือกใช้สิทธิประกันสังคมเป็นสวัสดิการ 
ค่ารักษาพยาบาล 

  (นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๗๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ และร่างพระราชบัญญัติขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 

  (นางสาวภาดาท์  วรกานนท์ เป็นผู้เสนอ) 
  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๗๔ - ๕.๑๗๕ ค้างมาจากการประชุม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) 



- ๓๑ - 
 

 (โปรดพลิก)

(๖) เรื่องท่ีเสนอใหม่         
 ๖.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การจัดการศกึษาสําหรับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ และเด็กนักเรียนท่ีได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

  (นายณัฐวฒุิ  บัวประทุม เป็นผู้เสนอ) 
 ๖.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมลํ้า

และการขจัดการเลือกปฏบัิติต่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
  (นายปริญญา ช่วยเกตุ  ครีีรัตน์ เป็นผู้เสนอ) 
 ๖.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา

และการพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศ 
  (นายนิติพล  ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๖.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัด 
สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  (นายนิติพล  ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๖.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการติดต้ัง

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) เพ่ือใช้ในภาคเกษตรกรรม 
และการเล้ียงสัตว์ 

  (นายนิติพล  ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๖.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การพัฒนาและการเพ่ิมศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนเิวศของอุทยานแห่งชาติ
และอุทยานแห่งชาติทางทะเล 

  (นายนิติพล  ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๖.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

การจัดต้ังกระทรวงส่ิงแวดล้อม 
  (นายนิติพล  ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๖.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

และหาแนวทางแก้ไขปัญหาแม่น้ําเจ้าพระยาเน่าเสีย 
  (นายนิติพล  ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) 
 ๖.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการส่ิงปฏิกูลและระบบนํ้าเสียจากฟาร์มสุกร 
  (นายนิติพล  ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ) 






